



ที่ ศธ. ๐๒๑๐.๒๖/๑๒๗

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดังกล่าว ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จึงขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ กลีบทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

งานบุคลากร

โทร ๐ ๔๔๘๑ ๑๔๘๓

โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๑๓๓๐



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ตามที่ได้ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายตามประกาศ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีนี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการจัดจ้าง ให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อจ้างเหมาบริการ ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

/๒. สำเนาบัตร.....

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ ๔ ฉบับ
๓. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น (ในกรณีที่หลักฐานข้อ ๑ - ๓ ไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายปราโมทย์ กลีบทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้ เข้าสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๓	นายทวีศักดิ์ พรหมสุคนธ์	ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการ จัดจ้างเหมาบริการ ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในวันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๒	๐๐๑	นายสุนทร ชัยงาม	

พิมพ์.